

ตรวจสอบด่วน! รายชื่อผู้สมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/2559 มากกว่าหนึ่งแห่ง

นำเสนอเมื่อ : 8 มี.ค. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือที่ ศธ 04009/ว1051 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
แจ้งให้เขตพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการ ดังนี้

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๐๑๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดคัดเลือก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๕๘๘๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งแห่ง
๒. รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการคัดเลือก

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

๑. เก็บรักษาข้อสอบที่ดำเนินการสอบเสร็จแล้วจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทำลายข้อสอบได้
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครมากกว่าหนึ่งแห่งจากโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย หรือรายชื่อผู้สมัคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากผู้สมัครมากกว่าหนึ่งแห่งรายชื่อเขียนในภาคเช้าวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่สนามสอบใด ขอให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยทันที
๓. กรณีที่มีปัญหาการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่การศึกษาใดหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกสอบไปทางทุจริตหรือช่วยเหลือผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยไม่เป็นธรรม โดยมีชื่อ - ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและมีบุคคลผู้ร้องเรียนจริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจให้

/ผู้อำนวยการ...

- ๒ -

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสะดวกในการสืบสวนข้อเท็จจริง และหากปรากฏว่ามีกรณีกระทำผิดจริงจะถูกดำเนินการทางวินัยลงโทษขั้นสูงสุด เพราะถือว่าเป็นการบ่อนทำลายทั้งภาพลักษณ์องค์กรและระบบการศึกษาของชาติโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการณ สักกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ - ๒๒๘๘ - ๕๖๖๐

โทรสาร ๐ - ๒๒๘๘ - ๕๖๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดจากไฟล์แนบ